

10 มีนาคม 2554

แถลงการณ์ โดยองค์กร กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาชาวคะเรนนี่ (KDRG)

ทหารพม่าข่มขู่จับกุมโจมนิรัฐคะเรนนี่ด้วยโครงการเขื่อน

กลุ่มวิจัยเผยวิศวกรจีนย่องสำรวจสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำสาขาในรัฐคะเรนนี่ ประเทศพม่า ภายใต้การรักษาความปลอดภัยด้วยอาวุธครบมือของรัฐบาลทหารพม่า

วันนี้กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาชาวคะเรนนี่ หรือ เคดีอาร์จี ได้เปิดเผยรายงานเปิดโปงเบื้องหลังโครงการเขื่อนสามแห่งที่กำลังดำเนินการอย่างลับๆ เขื่อนเหล่านี้จะปิดกั้นแม่น้ำสายหลักของรัฐคะเรนนี่ นอกจากนี้จะทำให้ทหารพม่าควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้น และยังซ้ำเติมความเดือดร้อนของพลเมืองชาวคะเรนนี่ที่กำลังอยู่ท่ามกลางสงคราม

โครงการเขื่อนยวาทิตต์ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์ขนาด 600 เมกกะวัตต์ บนแม่น้ำสาละวิน ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 60 กิโลเมตร จะท่วมพื้นที่กว้างไปจนถึงรัฐฉาน และเป็นเครื่องมือคุกคามประชากร ท่ามกลางกองทัพทหารพม่าโจมตีอย่างต่อเนื่อง โครงการเขื่อนแม่น้ำปอนขนาด 130 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นแม่น้ำไหลผ่านใจกลางรัฐคะเรนนี่จะเป็นเขื่อนที่กระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ยีนดาเลโดยตรง ซึ่งชาติพันธุ์กลุ่มนี้มีประชากรเหลืออยู่เพียง 1,000 คนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแผนการสร้างเขื่อนแม่น้ำตะเบต ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้า 110 เมกกะวัตต์ ตอนเหนือเมืองลอยก่อ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐคะเรนนี่อีกด้วย

“พวกเราเข้าไปใกล้ๆในพื้นที่สร้างเขื่อนไม่ได้เลย” ชาวบ้านจากยวาทิตต์กล่าว “พวกคนจีนชนอุปกรณ์แปลกๆ เข้าไปกับทหารพม่า แต่พวกเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น”

ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าไฟฟ้าจากเขื่อนแห่งใหม่จะถูกส่งไปให้กับพื้นที่ใด แต่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้น ชาวคะเรนนี่มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากโรงไฟฟ้าลอปิตะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของพม่า มีผลกระทบอย่างร้ายแรง แต่ประชาชนในท้องถิ่นกลับไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ

เขื่อนยวาทิตต์เป็นหนึ่งในโครงการเขื่อน 7 แห่ง ที่บริษัทจากประเทศจีนและไทย กำลังวางแผนสร้างบนแม่น้ำสาละวินในประเทศพม่า โครงการเขื่อนทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งยังคงมีการสู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์

“นักลงทุนคิดว่าการลงทุนนี้เป็นปกติได้อย่างไร ในขณะที่กองกำลังต่างๆ ยังมีการสู้รบรอบๆ พื้นที่ซึ่งจะสร้างเขื่อน และประชาชนกำลังหนีตาย” ต่อห่ จากกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาคะเรนนี่ กล่าว “เขื่อนเหล่านี้มีความเสี่ยงมาก และควรหยุดการดำเนินการโดยทันที”

บริษัทกำลัง ซึ่งจะลงทุนในโครงการเขื่อนยวาทิตต์ เป็นสมาชิก Global Impact ขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งสมาชิกต้องดำเนินธุรกิจตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและแรงงาน

ติดต่อ คุณต่อหู่ 082 1635091 และ ทูโม 082 1811921

ข้อมูลเพิ่มเติม www.burmariversnetwork.org และ www.salweenwtach.org